

Vì Sự Chăm Sóc Sức Khỏe Của Chính Mình. Tùy Quý Vị Lựa Chọn! Ai Là Người Đại Diện Quyết Định Chăm Sóc Y Tế Cho Quý Vị?



Bắt đầu từ 18 tuổi, quý vị có thể chọn một người đáng tin cậy làm Người Đại Diện Quyết Định Chăm Sóc Y Tế cho chính mình.

Nếu quý vị bị bệnh và không thể tự đưa ra quyết định chăm sóc y tế, ngay cả trong một thời gian ngắn trong khi quý vị khỏe lại, Người Đại Diện Quyết Định Chăm Sóc Y Tế của quý vị có **quyền** nói chuyện với bác sĩ của quý vị và đưa ra quyết định để giúp quý vị nhận được dịch vụ y tế mà quý vị muốn. Quý vị chỉ định Người Đại Diện Quyết Định Chăm Sóc Y Tế của mình trong tài liệu Health Care Proxy (Giấy Ủy Quyền Chăm Sóc Y Tế).

Hãy thực hiện ngay cho tài liệu Health Care Proxy (Ủy Quyền Chăm Sóc Y Tế) của quý vị có sẵn khi cần!



1. Chọn một người mà quý vị tin tưởng, như một thành viên trong gia đình, một người bạn hoặc bất kỳ ai quý vị muốn chọn làm Người Đại Diện Quyết Định Chăm Sóc Y Tế cho chính mình.



2. In tài liệu Health Care Proxy (Giấy Ủy Quyền Chăm Sóc Y Tế) miễn phí. (Bảng 15 ngôn ngữ.)
Viết tên Người Đại Diện Quyết Định Chăm Sóc Y Tế của quý vị và điền vào mẫu đơn.
Tạo Thẻ "I Have a Health Care Proxy" của quý vị để bỏ vào ví!



3. Đưa một bản sao Health Care Proxy (Giấy Ủy Quyền Chăm Sóc Y Tế) của quý vị cho bác sĩ và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế của quý vị. Họ có thể gọi cho Người Đại Diện Quyết Định Chăm Sóc Y Tế của quý vị trong trường hợp khẩn cấp.

Nếu tôi không thể chọn Người Đại Diện Quyết Định Chăm Sóc Y Tế thì sao? Không có Người Đại Diện? Không sao. Quý vị có thể viết ra những điều quý vị muốn được chăm sóc trong **Chỉ thị Cá nhân (Living Will, Di Chúc)** và chia sẻ với bác sĩ của quý vị.



Bắt đầu nhanh

Nhận tài liệu Health Care Proxy (Giấy Ủy Quyền Chăm Sóc Y Tế) và Thẻ bỏ vào ví miễn phí. Quý vị có thể tự làm được!

Quét mã QR hoặc truy cập www.honoringchoicesmass/quick-start.com

Tổ chức của quý vị có thể tham gia *Simple Step Campaign (Cuộc Vận Động Các Bước Thủ Tục Đơn Giản)*

Hiệp hội Y tế & Bệnh viện Massachusetts và các tổ chức liên kết hàng đầu đang giúp mọi người lớn thực hiện các bước thủ tục đơn giản để chọn Người Đại Diện Quyết Định Chăm Sóc Y Tế và điền Giấy Ủy Quyền Chăm Sóc Y Tế. Mời quý vị tham gia nào!

<https://www.patientcarelink.org/a-simple-step-a-call-for-long-term-healthcare-planning/>